

เขื่อนสิริกิติ์หยุดปล่อยน้ำบรรเทาเจ้าพระยา

● เขื่อนสิริกิติ์หยุดปล่อยน้ำช่วยบรรเทา
ลุ่มเจ้าพระยาไม่ให้ระดับสูงขึ้น ด้านพิจิตร
แม่น้ำยมล้นท่วมบ้านกว่าพันหลัง ชาวบ้าน
ทำดินแดง อยุธยา วอนผันน้ำลงทุ่งแก้มลิง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่กองบัญชาการ
กองทัพไทย พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เปิดเผย
ภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการ
เหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
ว่าที่ประชุมได้หารือเตรียมการสนับสนุน
รัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบอุทกภัย โดยได้เตรียมแผนช่วยเหลือ
ตลอดจนการป้องกันซึ่งยอมรับว่ามีความ
เป็นห่วงฝนที่จะตกเพิ่มลงมาจะทำให้
ประชาชนที่ประสบน้ำท่วมขยายวงกว้างเพิ่ม
ไปอีกแต่เราได้เตรียมป้องกันในเรื่องกระสอบ
ทรายและโยกย้ายกำลังเครื่องมือหนักไป
ช่วยเหลือเชื่อว่าน้ำจะไม่ท่วมเข้ามาถึง
กรุงเทพฯ เนื่องจากเตรียมการเป็นอย่างดี

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.
กล่าวว่า จากการลงพื้นที่อยุธยาเมื่อวานนี้
(9 ต.ค.) มีปริมาณน้ำค่อนข้างสูงและประชาชน
มีผลกระทบ 6 อำเภอ ซึ่งเป็นอำเภอรอบนอก
เขื่อนกันน้ำ โดยการบริหารจัดการของจังหวัด
ทำได้ดี ได้เตรียมพื้นที่รองรับน้ำไว้ 7 พื้นที่
รองรับน้ำประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
(ลบ.ม.) ซึ่งปริมาณน้ำในปีนี้ได้แตกต่างจาก
ปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ เพียงแต่การบริหาร
จัดการทั้งในส่วนของกรมชลประทานและ
กระทรวงมหาดไทยดำเนินการได้ดี ประชาชน
จึงได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งซึ่งไม่มากนัก
คาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์ทุกอย่างจะคลี่คลาย

ด้านนายบรรจง ศรีสะอาด หัวหน้ากอง
เดินเครื่อง เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผย
ว่า ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับ
จากแม่น้ำสาขาต่างๆ ไหลลงสู่อ่างน้ำน่าน
บริเวณท้ายเขื่อนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทำให้
ประชาชนหลายพื้นที่ประสบอุทกภัยและ
ต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรน้อยลงเพราะ
เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ทางเขื่อนโดยคณะ
อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำจึงกำหนดตั้งแต่วันที่จนถึง 15
ตุลาคม ให้หยุดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน
เพื่อทำให้ระดับน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่เพิ่มสูง
ทั้งนี้ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่
ระดับ 7,852 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 82
เป็นน้ำที่พร้อมใช้งานได้ 5,002 ล้าน ลบ.ม.
หรือร้อยละ 75 ซึ่งมีปริมาณน้ำที่สูงกว่าช่วง
เวลาเดียวกันปีที่ผ่านมา 464 ล้าน ลบ.ม.
โดยมีน้ำไหลเข้าเขื่อนวันละ 30 ล้าน ลบ.ม.
อย่างไรก็ตามต้องดูวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ในระยะนี้หากฝนไม่ตกอาจเปลี่ยนแปลงการ
ปล่อยน้ำออกจากเขื่อน” นายบรรจง กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พิจิตร ว่าระดับ
แม่น้ำยมที่รับน้ำจาก จ.พิษณุโลกยังเพิ่มสูงขึ้น
จนไหลท่วมบ้านเรือนกว่า 1,000 หลังคาเรือน
ในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ต.บางสาย อ.บึงนาราง
ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเนื่องจากเส้นทางถูก
น้ำท่วมสูง 70-80 ซม. ขณะที่สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ได้สรุป
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ 46 ตำบล
254 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ
9,964 ครัวเรือน พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชน
พื้นที่เสี่ยงภัยติดตามคำเตือนและสถานการณ์

น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันเทศบาลตำบลสามง่าม ได้นำกระสอบทรายไปวางแนวกันน้ำตามแนวริมฝั่งแม่น้ำยมในเขตเทศบาลตำบลสามง่ามซึ่งเป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจ

ขณะที่นางสิน จันทร อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 4 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า ชาวบ้านใน ต.ท่าดินแดง 400 กว่าครัวเรือน ถูกน้ำท่วมขังนานหลายเดือน กรมชลประทาน แจ้งว่าต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่ม 2,000-2,600 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้ปริมาณน้ำที่ท่วมหนักอยู่เป็นทุนเดิมกลับหนักขึ้นกว่าเก่าเป็นหลายเท่าจึงอยากให้ชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำพื้นที่แก้มลิงกว่า 35,000 ไร่ที่เกษตรกรชาวนาได้เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แต่ชาวบ้านฝั่ง ต.กุฎี ไม่ยอมให้เปิดประตูระบายน้ำ ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวยังรับน้ำได้อีกมากโดยถ้าน้ำจะท่วมถนนทางสัญจร จนชาวบ้านเกิดปากเสียงกัน จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาแก้ไขปัญหาด้วย